

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01, nội dung phiên họp tháng 02 năm 2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, đại diện Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

Hội nghị đã nghe các đơn vị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo, kế hoạch, đề án:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Đề án phát triển các sản phẩm OCOP huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên UBND huyện và các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch và ban hành Kế hoạch hành động, Chương trình công tác năm 2021, trong đó giao cụ thể nhiệm vụ, đề ra các giải pháp, quy định các mốc thời gian thực hiện và hoàn thành để các phòng, ban, cơ quan đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2021; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

Về kinh tế: toàn huyện đã thu hoạch được 86% diện tích cây vụ Đông, hoàn thành việc gieo mạ, đảm bảo cấy cho 9500 ha ở vụ Chiêm Xuân, diện tích đất đã giải phóng được khoảng 9000 ha để gieo cấy (tính đến ngày 20/01/2021). Thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh thú y, vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện. Ngay từ những ngày

đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã chủ động tập trung đi vào sản xuất; giá trị công nghiệp tháng 01 ước đạt 483,8 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ; đã thành lập mới 4 doanh nghiệp. Về thương mại - dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại ước đạt 208,35 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 245,6 tỷ đồng, bằng 7,0% kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2020; hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch 2021, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án có diện tích trên 2 ha để khai thác quỹ đất; đồng thời thông báo cho các địa phương, chỉ đạo Nhân dân dừng gieo cấy vụ Chiêm Xuân để thực hiện các dự án đã quy hoạch.

Chương trình xây dựng NTM: đã kiểm tra, chỉ đạo xây dựng NTM ở 5 xã đăng ký về đích trong năm 2021; ban hành Quyết định các cơ chế khuyến khích hỗ trợ xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Về văn hóa - xã hội: hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021. Ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid 19. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chi trả trợ cấp, chế độ bảo trợ xã hội, các đối tượng người có công, gia đình chính sách theo quy định (tổng số tiền chi trả trên 35 tỷ đồng).

Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững, ổn định. UBND huyện đã tổ chức ký cam kết “Về việc không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021” giữa Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt. Đặc biệt một số nội dung, nhiệm vụ khi giao việc chưa xác định mốc thời gian thực hiện và hoàn thành.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021

Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 như sau:

2.1. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng,

chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công điện số 30/UBND-VX ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khi có nhiều người dân về quê dịp Tết, là dịp diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển.

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, tăng cường theo dõi, tổng hợp tình hình và tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện duy trì chế độ giao ban thường xuyên hoặc đột xuất theo diễn biến dịch và chỉ đạo của tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh với Chủ tịch UBND huyện.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động của tổ giám sát cấp xã, cấp thôn về công tác phòng, chống Covid-19. Kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng các trường hợp trở về từ nơi có dịch, đảm bảo việc cách ly theo quy định.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn; quản lý Khu cách ly tập trung của huyện đúng quy định.

2.2. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Dũng, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện và các Đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm về an toàn thực phẩm, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất ngay từ những ngày đầu năm Tân Sửu 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, lựa chọn 1 số doanh nghiệp điển hình để Lãnh đạo UBND huyện đi tham quan, chúc Tết và ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm.

2.3. Lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch gieo trồng vụ Chiêm Xuân theo khung thời vụ, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thời tiết.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/01/2021; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tuyệt đối không để tái bùng phát dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H₅N₆ trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập; tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 gắn với Kế hoạch thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về “trồng thêm 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đảm bảo Kế hoạch của tỉnh đã ban hành; tham mưu Kế hoạch trồng cây đầu Xuân, báo cáo Thường trực Huyện ủy trước ngày 26/01/2021.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm “Bảo vệ môi trường”. Xây dựng Kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để giao các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ, hoàn tất các thủ tục về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

2.4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung chỉ đạo các phòng, ban, địa phương, đơn vị:

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM của huyện; chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tăng thời lượng tin bài tuyên truyền về diễn biến, tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân.

- Giao Phòng Y tế chủ trì, tham mưu chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh ATTP dịp trước, trong và sau Tết.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện theo dõi sát diễn biến tình hình dịch Covid-19; kịp thời tham mưu, đề xuất phương án tổ chức Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên và các hoạt động văn hóa năm 2021, đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong việc tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn

khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn để có sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời; không để người dân không có Tết.

2.5. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính chỉ đạo toàn diện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết; chỉ đạo các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ.

- Chỉ đạo Công an huyện:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán, sử dụng pháo trái phép. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo trái quy định trên địa bàn do mình quản lý.

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý quân số, chuẩn bị giao quân năm 2021; phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

2.6. UBND các xã, thị trấn

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ hoặc để xảy ra các sai phạm trên địa bàn do mình quản lý.

- Tổ chức trang trí khánh tiết khu vực trung tâm xã, thị trấn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp; khẩn trương lựa chọn các địa điểm phù hợp, thuận tiện để phục vụ kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh của Nhân dân, đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải khẩn trương giải quyết, xử lý các công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của Nhân dân.

- Khẩn trương rà soát các vụ khiếu kiện phức tạp, bức xúc, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự để tập trung giải quyết.

2.7. Về chế độ thông tin, báo cáo

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các

công việc được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện và kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

II. CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRÌNH TẠI HỘI NGHỊ

1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021

UBND huyện cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 02 do Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh, báo cáo UBND huyện ban hành cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó nghiên cứu tiếp thu một số nội dung sau:

- Bổ sung vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Bổ sung vào mục đánh giá chung một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 01 năm 2021; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

- Bổ sung dự báo về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 như: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm trong dịp Tết; tinh thần, trách nhiệm và tư tưởng chủ quan, lơ là của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Bổ sung nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 về trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, trước hết là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các công việc tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

- Nghiên cứu bổ sung và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 trên các lĩnh vực, như: công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Về Kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

UBND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh, trình Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc ký ban hành trước ngày 25/01/2021 để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

3. Về Đề án phát triển các sản phẩm OCOP huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh các nội dung, xin ý kiến lãnh đạo trước khi đăng ký trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01 năm 2021. Trong đó cần bổ sung thêm các nội dung sau: chỉ tiêu số sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025 từ 15 sản phẩm trở lên, mỗi năm có từ 3 - 5 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh; công tác tập huấn, tham quan, xây dựng mô hình; kinh phí để thực hiện đề án.

III. NỘI DUNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÁNG 02 NĂM 2021

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị); báo cáo đồng chí Bùi Huy Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến trước khi trình UBND huyện.

2. Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị); báo cáo đồng chí Bùi Huy Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến trước khi trình UBND huyện.

3. Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị); báo cáo đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến trước khi trình UBND huyện.

4. Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị); báo cáo đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến trước khi trình UBND huyện.

5. Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị để huyện Triệu Sơn thành huyện nông thôn mới vào năm 2022 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị); báo cáo đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến trước khi trình UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban và các đơn vị liên quan thực hiện. Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 02 phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế

